



คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ

ที่ ๑๕๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลก้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ โดยเป็นไปตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีตำบลก้อกำหนดไว้

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วิสดี วรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้และมีเงื่อนไขในการมอบอำนาจ ดังนี้

๑. เป็นอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีสามารถที่จะมอบอำนาจได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น

๒. กรณีรองนายกเทศมนตรีผู้รับมอบอำนาจไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้การมอบหมายการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบอำนาจเป็นของนายกเทศมนตรี

๓. การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ไม่เป็นการตัดสิทธินายกเทศมนตรีในการพิจารณาใช้อำนาจตามกฎหมาย

๔. การใช้อำนาจของนายกเทศมนตรีตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายใช้อำนาจในการกระทำในนามนายกเทศมนตรี

๕. การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ต้องกระทำภายใต้การกำกับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกำหนดไว้

๖. การลงนามอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี

ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายและมอบอำนาจ โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบอย่างเคร่งครัด มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หากมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ให้รายงานนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ทราบโดยทันที อนึ่ง คำสั่งหรือความใด ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอุดม เชียงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลก้อ

บัญชีการมอบอำนาจจากนายเกษตรมนตรีตำบลทับลให้ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติราชการ
แบบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลทับลที่ ๑๕๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน	ผู้รับมอบอำนาจ
๑	อำนาจพิจารณาสั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับบริการให้บริการประชาชน	พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒	-การอนุมัติ สั่งการ การให้บริการกรณีพิทักษ์สิทธิในการรับ- ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล ในเขตพื้นที่ตำบล ทับล เพื่อไปส่งที่โรงพยาบาล -การอนุมัติ สั่งการ การให้บริการรถบรรทุกน้ำ เพื่อ บรรเทาสาธารณภัยแล้ง และเพื่อการค้าปลีก	นายละออ อุทธิพิย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทับล
๒	อำนาจในการอนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ	-พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	-การอนุญาตให้รถยนต์ราชการ เพื่อออกไปปฏิบัติ ราชการในจังหวัดลำพูน	นายละออ อุทธิพิย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทับล

บัญชีการมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลเทพศิรินทร์ตำบลเทพศิรินทร์ปฏิบัติราชการ
แบบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลที่ ๑๕๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองช่าง

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน	ผู้รับมอบอำนาจ
๑	อำนาจในการลงนามหนังสือราชการ (เฉพาะเรื่องค้ำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ)	พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒	-การพิจารณาสั่งการ/ อนุมัติการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน	นายละออ อยู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ
๒	อำนาจในการอนุญาตให้รถยนต์ราชการ	พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	-การอนุญาตให้รถยนต์ราชการ เพื่อออกไปปฏิบัติราชการในจังหวัดลำพูน	นายละออ อยู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ

บัญชีการมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลทับละไให้ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติราชการ
 แบบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลก้อ ที่ ๑๕๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสวัสดิการสังคม

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน	ผู้รับมอบอำนาจ
๑	อำนาจในการตัดสินใจ ให้ความร่วมมือประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคม	พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒	- ติดต่อประสานงานการดำเนินการด้านงานสังคมสงเคราะห์ (สำนักงานประกันสังคม สำนักงานแรงงาน ศูนย์บริการคนพิการ) - ติดต่อประสานงานการดำเนินการด้านงานพัฒนาชุมชนการส่งเสริมอาชีพ - ติดต่อประสานงานการดำเนินการด้านงานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน	นายพิชญะ สุขะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ